

คุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๐๓๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

ที่	ชื่อคุณวุฒิ	สาขาวิชาหรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา	หมายเหตุ
๑.	ปรัชญาคุษฎีบัณฑิต (ปร.ค.)	สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)	- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ - หลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถบูรณาการ แนวคิดและทฤษฎีทางสารสนเทศศาสตร์และ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสารสนเทศ วิเคราะห์ประเด็นทางสารสนเทศทั้งระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ ค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้และนวัตกรรมทางสารสนเทศศาสตร์
๒.	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)	สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)	- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ - หลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ สารสนเทศในระดับสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารใน การจัดการสารสนเทศ คติวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการค้นคว้าวิจัยด้านสารสนเทศศาสตร์ สำหรับการนำคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ไปใช้ ให้พิจารณา ดังนี้ ๑. ก.ค.ศ. รับรองตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๒. การกำหนดอัตราเงินเดือนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๓. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคคุณวุฒิดังกล่าว หากจะเข้า รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือ หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ก่อนการ บรรจุและแต่งตั้ง ตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กำหนดด้วย



ที่	ชื่อคุณวุฒิ	สาขาวิชาหรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา	หมายเหตุ
	รวม ๒ คุณวุฒิ		๕. หากส่วนราชการใด จะนำคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ ต้องพิจารณาถึงความจำเป็นและความ สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน และการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน หรือบุตรพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการนั้น

